

หัวข้อข่าว คาดการณ์การนำเข้าผลไม้จากไทยไปฮ่องกง

ข่าวประจำสัปดาห์ สดต. ฮ่องกง ระหว่าง 13-19 มี.ค. 2560



ร้านค้าผลไม้สดบริเวณตลาด Yau Ma Tei

ข้อเท็จจริงข่าว สดต ฮ่องกง ได้เข้าพบ Mr. Lo K.L. Alen รองประธานสมาคมผู้นำเข้าผักและผลไม้ของฮ่องกง และเป็นประธานบริษัท Hop Chen ซึ่งเป็นผู้นำเข้าผักและผลไม้จากประเทศไทยรายใหญ่ ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวโน้มการนำเข้าผลไม้จากไทยในปีนี้มีปัจจัยสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ ปริมาณของผลไม้ไทยในช่วงต้นฤดูจะมีมากทั้งจากผลผลิตที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นกับการตัดผลไม้ก่อนฤดูกาล และนโยบายจำกัดพื้นที่วางขายของรัฐบาลฮ่องกง

ปัจจุบันบริษัท Hop Chen นำเข้าสินค้าไทยปีละกว่า 250 ล้านเหรียญฮ่องกง หรือประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่จำหน่ายในฮ่องกง ทั้งทุเรียน มะม่วง ส้มโอ มะพร้าว ฯลฯ ตลอดจนผักสดชนิดต่างๆ ไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำ แหล่งกระจายสินค้าผลไม้ทั่วฮ่องกง การเข้าพบครั้งนี้ นาย Alen ให้ความเห็นว่า ปริมาณผลผลิตของผลไม้ไทยในช่วงเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จะมีปริมาณค่อนข้างมากและคุณภาพดี เนื่องจากจะมีผลผลิตให้เลือกเข้าสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ซึ่งทางบริษัทจะคัดเลือกสินค้าคุณภาพสูงจำหน่ายไปยังซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำของฮ่องกง ส่วนสินค้าระดับกลางจะกระจายไปยังตลาดสดทั่วไปในฮ่องกง สิ่งที่ทางบริษัทกังวลคือหลังจากช่วงเดือนกรกฎาคมที่ทุเรียนจากภาคตะวันออกหมดแล้วนั้น ปกติทางบริษัทจะนำเข้าทุเรียนจากภาคใต้ แต่เนื่องจากภาวน้ำท่วมเมื่อปีที่แล้วคาดว่าทุเรียนจากใต้จะมีไม่เพียงพอสำหรับช่วงเดือน กรกฎาคม-สิงหาคม

นอกจากนี้ รัฐบาลฮ่องกงยังออกกฎหมายไม่อนุญาตให้ร้านค้าตามตลาดวางสินค้าขึ้นนอกเขตร้านตนเอง ซึ่งเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ร้านค้าต่างๆ ไม่กล้าฝ่าฝืนเพราะมีโทษปรับ 1,500 เหรียญฮ่องกง และหากทำผิดอีกจะถูกยึดใบอนุญาตขายสินค้า 3 เดือน ส่งผลให้การสั่งซื้อสินค้าจากกลุ่มนี้อาจลดจำนวนลง

ข้อคิดเห็น/เสนอแนะของ สดต. ไทยส่งออกผักและผลไม้สดไปยังฮ่องกงปีละ 1,560 ล้านเหรียญฮ่องกงแบ่งเป็นการบริโภคในประเทศประมาณ 580 ล้านเหรียญฮ่องกงและ Re-export ประมาณ 980 ล้านเหรียญฮ่องกง ผลไม้สำคัญได้แก่ ทุเรียน มะม่วง ส้มโอ มะพร้าว เป็นต้น โดยในปีนี้อากาศไทยชะลอการเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงต้นฤดูไว้จะทำให้ราคาไม่ตกมาก และทยอยจำหน่ายในช่วงครึ่งหลังของปีที่มีผลผลิตจะไม่เพียงพอ โดยเฉพาะสินค้าทุเรียน ส้มโอและมะพร้าว เป็นต้น

ภาพ : Internet

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ

Call Center 1169
www.ditp.go.th
www.thaitrade.com

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
563 ถนนนันทบุรี ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี 11000

Thai Trade Center, Hong Kong
Fairmont House, 8th Floor 8
Cotton Tree Drive, Central, HK

Tel : +852-2525-9716
Fax : +852-2868-4927
thaicomm@netvigator.com